

วันที่ 1 ธันวาคม 2560

เรื่อง: การชี้แจงเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ของ J Trust Co., Ltd. ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรุ๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า J Trust Co., Ltd. (“J Trust”) ได้มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (“ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560”) สืบเนื่องมาจากข่าวประชาสัมพันธ์ของ J trust ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้นระบุว่า J Trust ประสงค์จะลดระดับความสัมพันธ์กับบริษัทโดยเสนอให้บริษัทยกเลิกและชำระคืนการลงทุนทั้งหมดของ J Trust ในบริษัท รวมถึงเสนอว่า J Trust จะเข้าซื้อธุรกิจของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลงใดๆ ระหว่าง J Trust กับบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ยังระบุอีกว่าในวันเดียวกันนั้น J Trust Asia PTE LTD (“JTA”) ยังได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อแสดงความประสงค์จะขอยกเลิกสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ 1 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (“สัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพ”) และขอให้บริษัทชำระเงินในทันที (“หนังสือของ JTA”)

ในกรณีนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่ระบุอยู่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทยังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลงใดๆ กับ J Trust อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับข้อเสนอดังกล่าวอย่างเป็นทางการจาก J Trust บริษัทมีความยินดีที่จะพิจารณาแต่ละข้อเสนอนั้นเป็นกรณีไป อย่างไรก็ดี ขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนในการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTA หรือแผนในการขายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียแต่อย่างใด

เกี่ยวกับหนังสือของ JTA นั้น บริษัทขอเรียนว่าได้รับหนังสือดังกล่าวและจะพิจารณาในเนื้อหาของหนังสือต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่า หลังจากบริษัทได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายในและภายนอกแล้ว บริษัทมีความเห็นว่าการนี้ยังไม่ปรากฏว่า JTA จะสามารถยกเลิกการลงทุนภายใต้สัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่อย่างใดไม่ว่าด้วยเหตุตามกฎหมายหรือตามข้อกำหนดในสัญญา และยังไม่ปรากฏหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะส่งผลให้บริษัทจะต้องคืนเงินก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา และขอยืนยันว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพครบถ้วนทุกประการตลอดมาและจะยังคงปฏิบัติตามต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีที่จะร่วมหารือกับ J Trust และ/หรือ JTA หากเห็นว่าบริษัทสามารถให้คำชี้แจงเพิ่มเติมใดๆ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตสิทธิ์ โคนิชิตะ)

กรรมการ